
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 7/๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน  ๒๕๖5  เวลา  09.30 น. 

ประชุมแบบ Online ผ่าน Application Zoom Meeting 
 

 

ผู้เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                 กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา       รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ            กรรมการ 

                                                         สัมพันธ์  
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย         กรรมการ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ      กรรมการ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา          กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ          กรรมการ 
 การศึกษา 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญประธานสาขาเคมี          กรรมการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง     ประธานสาขาชีววิทยา                                  กรรมการ   
11. อาจารย์พรทวี  กองร้อย ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       กรรมการ 

                                                          และสิ่งแวดล้อม 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา  ประธานสาขาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนา     กรรมการ 

                                                          ผลิตภัณฑ์  
13. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว      ประธานสาขาฟิสิกส์                                    กรรมการ 
14. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ                                ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  กรรมการ   
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                 กรรมการ          
16. ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.กมล อยู่สุข      ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์                      กรรมการ 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร      ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย                      กรรมการ    
18. อาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล ประธานสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล      กรรมการ 
19. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย ์ ประธานสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ    กรรมการ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา               กรรมการ 
21. นายยอดชาย สายทอง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี                    เลขานุการ       
22. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
-ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
-ไม่มี- 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 นาฬิกา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในการประชุม ได้ตรวจเช็คจ านวนผู้เข้าร่วม      

การประชุมเกินก่ึงหนึ่ง จึงได้เริ่มการประชุม ตามวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                   1.1 งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ อาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในการงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 
อาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ในวันที่ 29 กันยายน 
2565 หลักสูตรใดต้องการมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ สามารถแจ้งเพ่ือคณะจะได้
ด าเนินการติดต่อให้ท่านอาจารย์มาที่คณะ หรือหลักสูตรใดจะฝากของที่ระลึกให้สามารถฝากได้ที่ส านักงาน
คณบดี    
 
                     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
    นายยอดชาย สายทอง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖5 และขอความ
อนุเคราะห์ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

             มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖5 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง วาระการประชุมครั้งที่ 6/2565 
                  3.1 มีโครงการทาสีและปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 4 
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้ง
การรายงานติดตามโครงการทาสีและปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 4 ทางคณะได้ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตรวจสอบโครงสร้าง มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์โยธาจังหวัดในการที่จะเข้ามาตรวจสอบโครงสร้าง   
ตึก 4 และสภาพบริเวณรอบ ๆ จะมีรอยร้าว ทางคณะได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ช่วยอธิการบดี                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ (ฝ่ายกายภาพ) เข้าไปตรวจสอบตรงคานที่รับน้ าหนักท่านแจ้ง
ว่ายังสามารถใช้ได้และยังสามารถท าเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถปรับปรุงได้ ส่วนรายละเอียด
เพ่ิมเติมถ้าโยธาจังหวัดมาท าการตรวจสอบแล้วจะน าเอาเข้าที่ประชุมต่อไป สรุปคือ ตึก 4 ยังสามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ ประธานในที่ประชุมของเสริมเรื่องอาคารสถานที่ส าหรับตึกคณะวิทย์หลังใหม่ ลิฟท์ 
3 ตัวที่เสียท่างคณะได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว โดยใช่งบประมาณหน้าในการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
ลิฟท์ ประเมินราคาอยู่ที่ ประมาณ 500,000 บาท รวมทั้งลิฟท์อาคารสิรินธร จะปรับปรุงให้ใหม่ จึงขอแจ้ง
ประธานหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนในการใช้ลิฟท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา ขอสอบถามใน
เรื่องของการปรับปรุงห้องเนื่องจากมีแต่ห้องเรียนจึงอยากขอความอนุเคราะห์โต๊ะกับเก้าอ้ีเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าสามารถมารับได้ที่คณะวิทย์ตึกใหม่จะต้องประสานกับคุณอัมพวรรณ 
ชุมพรรัตน์ เนื่องจากโต๊ะและเก้าอ้ีมีเลขครุภัณฑ์เป็นหลักการเคลื่อนย้ายเลขครุภัณฑ์ และให้อาจารย์ที่จะขอ
โต๊ะและเก้าอ้ีนั้นจัดท าบันทึกถึงมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ฝ่ายกายภาพเพ่ือด าเนินการขนย้ายต่อไป 
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                  มติที่ประชุม  รับทราบ 
                 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            4.1 การก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
รูปแบบAUN-QA  
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งการ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรูปแบบ AUN-QA 
คือหลักสูตรจะต้องท าเป็น OBE (Outcome-based education) คือการสร้างหลักสูตรจาก Stakeholder                      

ในที่ประชุมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 
ประเภท อัตราค่าตอบแทน On-site และ Online 

ประธานกรรมการภายนอก ไม่เกิน 4000 บาท 
กรรมการภายนอก ไม่เกิน 3,000 บาท 
กรรมการภายใน ไม่เกิน 2000 บาท 
เลขานุการ  ไม่เกิน 1000 บาท 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เกิน 500 บาท 

 
ทางมหาวิทยาลัยจะมีแนวโน้มให้หลักสูตรท าเป็นหลักสูตร OBE ตรวจ AUN-QA คือให้แต่ละคณะมีหลักสูตร
น าร่องอย่างน้อย 1 หลักสูตร ขอแจ้งประธานหลักสูตรทุกท่านในการเบิกจ่ายขออนุญาตใช้เบิกจ่ายตามราคาที่
ก าหนด ทางคณะจะมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ เกณฑ์ AUN-QA วิทยากรโดยท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขวัญดาว แจ๋มแจ้ง จัดในรูปแบบ On-site ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านที่สนใจ ทางคณะก าหนด
วันจัดอบรมเมื่อไรจะแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบอีกครั้ง 
                                     

      มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
             4.2 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งผล
การด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ คณะได้ตรวจประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สรุปในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะจากกรรมการ ทางคณะประเมิน
ตนเองไว้ที่ 4.68 หลังจากคณะกรรมการตรวจผลการด าเนินงาน คะแนนอยู่ที่ 4.62 คณะกรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ  และข้อเสนอแนะโดยภาพรวมเพ่ือปรับใช้ในการท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในปีการศึกษา 
2565 ต่อไป ทางคณะขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านมีส่วนร่วมให้ผลคะแนนการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อยู่ในระดับดีมาก และทางคณะขอขอบคุณท่ีปรึกษาในการท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

https://dict.longdo.com/search/STAKEHOLDER
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  4.3 รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 1/2565  
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาแจ้งรายงาน
ผลการด าเนินงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 1/2565 เป็นกิจกรรมที่ด าเนินตลอดทั้งปี     
มีทั้งหมด 4 โครงการ ทั้ง 4 โครงการได้ด าเนินการไปแล้ว และบรรลุ ครบทั้ง 4 โครงการศิลปะและวัฒนธรรม
ทางคณะจะการด าเนินการในภาคเรียนที่ 2/2565   
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  4.4 เป้าหมายพื้นที่บริการวิชาการ ปี 2566  
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์แจ้ง
เป้าหมายพื้นที่บริการวิชาการ ปี 2566 พ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบูรณ์พ้ืนที่ต่อเนื่อง คือ ต าบลนางั่วหมู่ 11 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือโกโก้ สบู่โกโก ้และลิปโกโก้ อีกพ้ืนที่ คือ ต าบลนาป่า หมู่ 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ขนมเปี๊ยะ
หมูฝอย หมูเค็ม หมูแผ่น ไส้อ่ัว น้ าปลาหวาน น้ าพริกกระทอน เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่อง ในจังหวัดเพชรบูรณ์พ้ืนที่
เป้าหมายใหม่ 2566 คือ ต าบลนาป่า หมู่ 15 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวลืม
ผัว ข้าวพญาลืมแกง มีผักผลไม้อินทรีย์ ไข่ไก่ ไข่ห่าน จ าหน่ายตลอดทั้งปี และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่นพิชซ่า
เตาดิน การพิมพ์ภาพจากวัสดุจากธรรมชาติ และยังท าโฮมสเตย์ และพ้ืนที่เป้าหมายใหม่อีก 1 พ้ืนที่ ปี 2566 
คือ ต าบลสะเดาะพง หนองแม่นา ผลิตชุมชนคือ สารอะโวคาโด น้ าผึ้ง เห็ด ผักผลไม้อินทรีย์ สิ่งที่ชุมชนอยาก
พัฒนา คือพลังงานทดแทน จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ ขอเพ่ิมต าบลป่าเลา หมู่ 10 มีถ่านชีวภาพไบโอชาร์                      
ผักผลไม้ และแจ่วบอง ส่วนของจังหวัดพิจิตรงานบริการวิชาการแก่สังคม จังหวัดพิจิตร ปี 2566 พ้ืนที่ที่
พัฒนาต่อเนื่อง คือ ต าบลสากเหล็ก ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักสาน ไส้เดือน โซล่าเซลล์ น้ าพริกแกงส้ม        
พริกแกงเผ็ดและพริกลาบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้คือขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พ้ืนที่เป้าหมายใหม่ของจังหวัด
พิจิตร คือต าบลวังงิ้วใต้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวอินทรีย์แหนมภูฏาน และได้พัฒนาสินค้าขึ้นทะเบียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  
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              4.5 รายงานผลโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์แจ้ง
รายงานผลโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 ได้งบประมาณจากปี 2565 ด าเนินการรายงานผลแก่ออมสิน
ภาค 6 นครสวรรค์ และออมสินภาคของกรุงเทพฯไปเรียบร้อย แล้ว ในเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ภายใต้
โครงการ Science and Technology ร่วมพัฒนา SP Farm Stay Phetchabun 2565 ปีนี้ไปพัฒนาที่ต าบล
นาป่า หมู่ 15 นักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา คือนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ สิ่งที่เราไปพัฒนา คือพัฒนาเรื่องที่พักโฮมส
เตย์ เป็นงบประมาณภายนอก ซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้ให้งบประมาณ อาจารย์ที่ปรึกษา คือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ์หู้เต็ม เจ้าของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เจษฎาภร ปาค าวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา เป็นที่ปรึกษาร่วม ส่วนในปี 2566 หลักสูตร
สาขาวิชาใดอยากร่วมกิจกรรมของออมสินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

             มติที่ประชุม  รับทราบ 
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                  4.6 งบประมาณท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครภุณัฑ์ 3 รายการ  มีดังนี้ 

 - เครื่องตรวจวัดชนิดดรรชนิหักเห 400,000 บาท 
 -เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิเย็นความเร็วรอบสูง 350,000 บาท 

            - เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งงบประมาณที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครภุัณฑ์ 3 รายการ  จะมีครภุัณฑ์ชุดเล็ก
จ านวนทั้งหมด 3 เครื่อง เครื่องที่ 1 คือ เป็นตัวเพ่ิมเติมเป็นตัวตรวจวัดเครื่องตรวจวัดชนิดดรรชนีหักเห เป็น 
Detector คือสามารถวัดพวกน้ าตาลได้ ถ้าหลักสูตรใดสนใจสามารถใช้ได้ เครื่องที่ 2 คือ เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยง
ชนิดควบคุมอุณหภูมิเย็นความเร็วรอบสูง คือ เพ่ือใช้ในการเตรียมตัวอย่างของเรื่องของพวกเพชรดีไซน์ เครื่อง
ที่ 3 คือ เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 2 ต าแหน่ง เพ่ือเอามาใช้ในงานของเรื่อง iso 

 
                      มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
       4.7 งบค่าปรับปรุง ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยาศาตร์ อาคารสรินธร ชั้น 1                  
งบประมาณ 9,000,0000 บาท   
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งงบค่าปรับปรุง 
ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยาศาตร์ อาคารสรินธร ชั้น 1  งบประมาณ 9,000,0000 บาท ได้ท า
การของบประมาณจากมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 9,000,0000 บาท ซึ่งน ามาพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการซึ่ง
เป็นห้องปฏิบัติการทั้งหมด รวมตั้งแต่ห้องประชุมจะปรับปรุงเรื่องของเครื่องเสียงให้ชัดเจนขึ้น เดิมที่เป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะจัดเป็นห้องแลป จะเปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการทั้งหมด ซึ่งเหตุผลว่าท าไมต้องท า
เป็นห้องปฏิบัติการเวลาเขียนขอเพ่ือจะรองรับระบบ iso 17025 iec ระบบ ESPReL ซึ่งคณะจะไม่ดูเรื่องนี้
ไม่ได้เพราะต่อไปถ้าเกิด วช.หรือกิจกรรมของ สกสว. เข้มมากขึ้นเขาจะถามว่าห้องปฏิบัติการของท่านมี
หมายเลขในการท าวิจัยหรือไม่ ถ้าอาจารย์ท างานวิจัยทางด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรืออ่ืนๆ ศูนย์วิทย์
พยายามท าให้มันเบ็ดเสร็จ เพราะ ESPReL ไม่ครบ 7 ข้อ iso ก็เช่นเดียวกัน ท าไมต้องท า เพราะว่าเป็นเรื่อง
ของผู้ประกอบการซึ่งของจังหวัดมีความประสงค์ให้เราเป็นศูนย์ Center เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างให้กับ
ชุมชนให้ได้ เช่น เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ ถึงแม้ว่าออกใบเซอร์เรื่องคุณค่าทางโภชนาการไม่ได้ แต่เขา
อยากให้มีการทดสอบเบื้องต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เลยใช้
ช่องนี้ของบจังหวัดเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งหมด 40 กว่าล้านโดยได้รับการสนับสนุนทั้งหมด อธิการบดแีละ    รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยสนับสนุนเต็มที่  เพราะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการด้วยตนเอง ซึ่งดูว่ามันไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีน้ าหนักพอเลยต้องให้
อธิการเป็นผู้รับผิดชอบแทน ภายในห้องตรงนี้เป็นห้องปฏิบัติการที่ต้องวางแผนมีระบบที่ชาวเวอร์ส าหรับ 
Safety ที่ต้องบังคับให้มี เพราะมีเครื่องวัดพลังงาน หรือด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพน้ าและตรงกันข้าม
ที่เป็นห้องประชุมเล็กเก่า ซึ่งก่อนหน้านี้ iso ต้องการให้แยกส่วนกัน ถ้าไมอ่ย่างนั้นจะไม่ผ่านระบบ iso คือต้อง
แยกห้องกันเก็บตัวอย่าง จากที่คุยกับท่านอธิการบดีเพราะท่านอยากท าเรื่องกัญชงกัญชา ห้องนี้จะมีการเก็บ
ตัวอย่างการกัญชาด้วยถ้าเกิดมีการตรวจสอบวิเคราะห์กัญชา ห้องนี้จะมีกล้องวงจรปิดและจะต้องมีเครื่อง
สแกนหน้า สแกนนิ้วมือ เพราะเป็นการเก็บเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างของกัญชา มีการปรับปรุงห้องน้ า ปรับปรุง
ห้องแม่บ้าน มีการปรับปรุงห้องส านักงาน  ส่วนของห้องพระเทพเก่าจะมีตู้เก็บโชว์เรื่องของพันธุศาสตร์ หรือ
พันธุกรรมพืช รูปพระเทพจะถูกย้ายให้เป็นห้องนิทรรศการของพระเทพ ห้องคณบดีเก่าทั้งหมด จะจัดเป็น

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book1.pdf
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เครื่องมือกลุ่มพวก icp พวกวิเคราะห์โลหะหนัก พวกไมโครเวฟที่เกี่ยวกับย่อยเพ่ือให้คิดวิเคราะห์โลหะหนักได้ 
เป้าหมายคือจะมีกลุ่มพวกแยกสาระส าคัญ เพ่ือให้มันบริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดี
ฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์อยากท าให้เป็นอยู่ในรูปรวมประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและคณะให้มีศักยภาพ มีแผนที่
จะลงเครื่องมือทั้งหมด ศูนย์วิทย์จัดระบบระเบียบ ชั้น 1 จะเป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งหมด อยากให้สาขาใช้
พ้ืนที่ เดิมของตัวเองในการจัดการเครื่องมือของสาขา งบประมาณ 9,000,0000 บาท ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ ได้ค านวณส่วนใหญ่แลปที่เป็นครุภัณฑ์เอาให้ได้มากที่สุด แต่ห้าม
เกินส่วนของครุภัณฑ์มากกว่าสิ่งก่อสร้าง ปรากฏว่าบางอย่างจ าเป็นต้องลดลง เช่น แอร์ห้องประชุม ปรับแอร์
ใหม่ทั้งหมด แต่ห้องเก็บตัวอย่างยังใช้แอร์เก่าอยู่  คือยังไม่เปลี่ยน เพราะต้องเอาไปปรับจึงท าให้มีเงินจ านวน
หนึ่งเหลือ จึงเอาเงินจ านวนที่เหลือน าไปซ่อมลิฟท์ของคณะ และระบบไฟ ป้ายคระวิทย์ฯอธิการบดีอาจจะย้าย
ป้ายของคณะวิทย์แต่ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปตรงส่วนใด เพราะว่าจะท าป้ายให้ใหม่ รายละเอียดมีเพ่ิมเติม
จะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง  

 
               มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
  4.8 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง คิด พัฒนา      
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งรายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง คิด พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอสรุปรายการผลการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ ให้เพ่ิมเติมพิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 ควรเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเข้า
มาร่วมด้วย กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสาธิตเพ่ือให้ดึงดูดความสนใจ กิจกรรมหน่วยงานที่
จัดส่วนใหญ่ที่ได้รับการประเมินที่ดีมาก ได้แก่ เรื่องของการประกวดสื่อการสอน การประกวดภาพวาด
จิตรกรรมจินตนาการการแข่งขันของเล่นวิทยาศาสตร์ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดโต้วาที ระดับดี มีการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หัวข้อการจัดงานในปีหน้าซึ่งคาดว่า หัวข้อหลักเป็นวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG 
เนื่องจากว่าครั้งทีผ่่านมาใช้ค าว่า BCG นักเรียน คร ูอาจจะยังเข้าไม่ถึง อาจเป็นหัวข้อดูสนุกกว่าอาจจะใช้ค าว่า
เรียน เล่น งาน อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เช่นเดิม และมี Comment ขาดรูปแบบศูนย์ข้อมูลกลาง ส่วนการ
ประชุมเนื่องจากไม่มีการประชุมต่อเนื่องมาหลายปีเนื่องจาก โควิค ต่อไปนี้ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ปีหน้าคาดว่าจะไปจัดประชุมอยู่ที่ทางภาคใต้ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีกิจกรรมชนะเลิศที่ 1 และที่ 2 ของแต่
ละภูมิภาค อยากผลักดันให้ไปสู่ระดับชาติหรือนานาชาติต่อไป อีกอย่างงบประมาณได้น้อยและส่วนใหญ่อยาก
ให้มีค่าสนับสนุนของนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่มาเข้าร่วมงาน และในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนจะเป็นการ
เขียนโครงการ เหมือนเดิมจะต้องเขียนกิจกรรมเตรียมพร้อมไว้ เพราะจะได้ขอโครงการ ส่วนคะแนนเกณฑ์การ
ตัดสินส่วนใหญ่จะดู 4 ข้อ  1. ความครบถ้วนของรายละเอียดการจัดงานตามขอบเขตที่ก าหนด                       
2. ความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 3. ความเหมาะสมของแผนด าเนินการและจัดการ
จัดการเป็นอย่างไรและประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ที่เราจะได้เต็มเพราะเรามีประสบการณ์การ                      
4. ประสบการณ์และผลการด าเนินงานในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค หรือกิจกรรม 
อ่ืนๆ ที่เทียบเท่า การจัดสรรอุดหนุนอาจจะกระทบหลายๆกิจกรรมอยาก ให้ก าหนดกิจกรรมละ 3,000 บาท 
ถ้าเกินอาจต้องออกเอง แต่ว่าถ้าไม่ได้จะยืนยันให้มีค่ารางวัลตามกิจกรรมที่เลือก กิจกรรมละ 3,000 เท่านั้น 
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ในปี 2564 ผลประเมินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลประเมิน
อยู่ที่ร้อยละ 78.00  อยู่ล าดับที่ 17 จึงท าให้เราได้งบประมาณในการจัดงานค่อนข้างเยอะ  
               
                          มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
                    4.9 สรุปผลการด าเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 
เมื่อวันที่  17-19 สิงหาคม 2565 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งสรุปผลการ
ด าเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 เมื่อวันที  17-19 สิงหาคม 2565  
งบประมาณจัดงานจ านวนทั้งสิ้น 167,268 บาท ประกอบด้วย คณะวิทย์ฯ งบประมาณ 22,268 บาท 
สป.อว. งบประมาณ 145,000 บาท และมีงบประมาณ นอกเข้ามาช่วยสนับสนุน และคณบดีจัดสรรให้แต่ละ
หลักสูตร หลักสูตรละ 3,000 บาท ภาพรวมผลการจัดงานมีจ านวนผู้เข้าชม/ร่วมงานทั้งสิ้น 16,558 คน     
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน มีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละความ
พึงพอใจเท่ากับ 5.61 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ถ้าหลักสูตรต้องการที่จะได้รับผลรายงานการด าเนินงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพ สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด  
                            มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.10 สรุปรายได้จากการด าเนินการตาม ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้บริการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 และตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการ และการลด
หรือยกเว้นค่าบริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งสรุปรายได้
จากการด าเนินการตาม ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2561 และ
ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการ และการลดหรือยกเว้นค่าบริการงานศูนย์
วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 สรุปรายได้จากการด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง เริ่ม
นับตั้งแต่ตุลาคม จนถึงกันยายน รายได้ที่เราได้รับการบริการคือทั้งหมด 113,100 บาท โดยรายได้กลุ่มมา
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ประปา น้ าบาดาล 34 ตัวอย่าง บริการการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ปุ๋ย
อินทรีย์และอาหาร 7 ตัวอย่าง การบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเกษตรหรือของ
คณะวิทย์ฯ ใช้โดยประมาณ 320 ชั่วโมง ส่วนใหญ่คือขอลดค่าใช้จ่าย คือรายได้ประมาณ 10,300 บาท 
รายการให้บริการ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 514,850 บาท เป็นการฟรีไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรภายในหรือว่า
เป็นของหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างจากชุมชนท้องถิ่นที่เราให้บริการประมาณ 200,000 บาท ที่ช่วย ทาง
ศูนย์วิทย์พยายามของบสนับสนุนเพ่ือมาช่วยในการ support เพราะฉะนั้นการบริการฟรีช่วงนี้ก็ยังท าได้อยู่  
ยกเว้นว่าเราไม่ได้งบเมื่อไหร่ก็อาจจะไม่มีบริการฟรี  
 
                   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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            4.11 รายงานติดตามงบประมาณ ประจ าปี 2565 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ
แจ้งรายงานติดตามงบประมาณ ประจ าปี 2565 การด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ทุกโครงการงบประมาณ
แผ่นดิน งบ บก.ศ. งบ กศ.ปช งบมหาบัณฑิต บรรลุทั้งหมด มีในส่วนของงบประมาณมหาบัณฑิต ภาคกศ.ปช.
จะมีการใช้เงินคิดเป็นร้อยละ 68.83 อยู่ระหว่างด าเนินงาน (เหลื่อมปี) ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 
ขอขอบคุณทุกสาขาที่ด าเนินการ การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 100% ส่วนของงบประมาณประจ าปี 
2566 จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ให้เป็นไปตามแผน 
 
                   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                     4.12 รายงานผลงบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2566                                                  
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ
แจ้งรายงานผลงบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 14 รายการ ยินดีกับหลักสูตร
สาขาวิชาที่ได้รับครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ถ้ารายงานครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถแจ้งที่      
คุณเพรชรินทร์ สีตะระโส แก้ไขต่อไป 
                                        
                       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                    4.13 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารเครือข่าย MOU 
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งขอเชิญนักวิจัยส่ง
บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารเครือข่าย MOU ได้ท าความร่วมมือกับ 4 สถาบัน จัดท าวารสารขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 2566 จะเป็นปีที่ 2 ซึ่งในระหว่างนี้จะเป็นการส่งบทความวิจัยแลกเปลี่ยนบทความวิจัยการ
ระหว่างวารสาร ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งปีที่ 2566 ฉบับที่ 1 ต้องส่งเอกสารจากคณะวิทยาศาสตร์ ไปให้
วารสารเครือข่าย คือวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย       
ละ 2 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรหรือนักวิจัยทุกท่าน เชิญส่งบทความสนับสนุน เพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 
โดยสนับสนุนงบประมาณบทความละ 1,000 บาท วารสารที่ก่อตั้งยังไม่เข้าฐาน โดยมีผู้ประเมิน 3 ท่านจาก 
กพอ.ก าหนด มีโควตาทั้งหมด 4 เรื่อง ส่งไปที่ราชภัฏก าแพงเพชร 2 เรื่อง และราชภัฏเชียงราย 2 เรื่อง
สามารถส่งชื่อเรื่องเข้ามาจองโควตาไว้ก่อน แจ้งชื่อได้ที่คุณสันธยา นันธพรม หรือที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
                  
                     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

             4.14 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท
Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2567 
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทFundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 
2567 ซึ่งได้แจ้งนักวิจัยไปแล้ว นักวิจัยได้ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการไปเป็นที่เรียบร้อย ของมหาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ส่งทั้งหมด 68 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งไปทั้งสิ้น 27 โครงการ ประมาณ 
40 % ซึ่งในระหว่างนี้เป็นกระบวนการที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสรุปข้อเสนอทั้งหมดส่งไปที่ ส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 30 นักวิจัยได้ปรับงบประมาณตามที่
ส านักก าหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งเป็นงบประมาณที่ให้มาแบบลอยๆใช้ค าว่าลอยๆเพราะว่าปีนี้
เนื่องจากงบประมาณที่เข้ามา 24,000,000 บาท นักวิจัยเขียนโครงการวิจัยขอไป 68 โครงการ รวมยอด
งบประมาณได้ที่ 60,000,000 บาท ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ก าหนดตัวเลขมาที่ 24,000,000 บาท จากบริบทของปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมาได้ 19,000,000 บาท ส่งผล
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อก าหนดและทันเวลา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลยให้มาที่ 24,000,000 บาท นักวิจัยทุกท่านได้มาปรับตามข้อ comment 
ของคณะกรรมการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปีนี้มีสเต็ปถัดไปคือจะยังไม่ได้จ านวนงบประมาณสนับสนุนตาม
ตัวเลขที่ปรับไป เพราะปีนี้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยอีกครั้ง อีกครั้งหมายความว่าอาจจะได้ 24,000,000 บาท หรืออาจจะถูกปรับลดลง 
หรือบางโครงการวิจัยในจ านวน 68 โครงการถ้าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาแล้วไม่ผ่านหรือไม่สมควรที่จะสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมสามารถตัดออกได้เลย หมายถึงว่าจะตัดออก 3 โครงการ 2 โครงการ หรือสนับสนุนทั้งหมดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ้าโครงการใดถูกตัดแล้วคือจะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนเลยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือให้โครงการอ่ืน ๆ ได้ คือรหัสโครงการ
งบประมาณท่ีเสนอขอไปก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนนั้นเอง  
 

                     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
              4.15 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่น
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประเภทงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน ท้องถิ่นงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ปี 2566 จะมีประเภทงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน 
ท้องถิ่น จากปีที่ผ่านมาจะมี 3-4 ประเภท ปีนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งมาประเภทเดียว นักวิจัยท่านใดที่ยังที่
ไม่ได้ขอวิจัย FF สามารถเขียนของบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ขอเชิญชวนนักวิจัยเขียน
ข้อเสนอ ข้อเสนองบประมาณเขียนได้ไม่เกิน 70,000 บาท  
                  มติที่ประชุม  รับทราบ 
                       4.16 การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2566        
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้มีการท าปฏิทินการรับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาเปิดไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ประมาณ 5 – 6  เดือน ส่วนของภาคปกติ ภาคกศ.ปช. ใช้
ก าหนดการเดียวกัน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการประชุมกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
การตั้งเป้าหมายแผนในปีการศึกษา 2566 มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา โดยท่านอธิการให้นโยบายว่าควรที่จะ
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เป็นการเปิดรับสมัครในเชิงรุกซึ่งอาจจะตั้งเป้าไว้ การตั้งเป้านักศึกษาคณะวิทย์ฯ 250 คน ในปี 2565 พบว่า
เมื่อเปิดรับนักศึกษา นักศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วอาจไม่เป็นไปตามแผน แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยขอให้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเป้าหมายปีการศึกษา 2566 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อยู่ในแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ซึ่งหากเป็นไปตามแผนนักศึกษาจะ
ได้จ านวน ทั้งหมด 190 คน ซึ่งปีที่ผ่านมาลดลง 76 คน ปี 2566 อาจต้องขอความร่วมมือกับทางประธาน
หลักสูตรสาขาทุกสาขา เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไว้ให้พร้อม  
 
                    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                       4.17 การบรรยายแนวทางการปฏิบัติการประเมินการสอน หนังสือ และต ารา เพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการ 
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการบรรยายแนว
ทางการปฏิบัติการประเมินการสอน หนังสือ และต ารา เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการ โครงการการ
บรรยายหาแนวทางในการปฏิบัติการการประเมินการสอนหนังสือต าราเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการซึ่ง
เป็นการบรรยายโดย ท่านศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ซึ่งท่านได้เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่านจะมาให้แนวทางในการ
ปฏิบัติ ในส่วนของเกณฑ์การประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปี 2565 ของมหาวิทยาลัย  ได้มี
การปรับเปลี่ยนจากเดิม คือการประเมินการสอนจะเป็นการประเมินโดยเกิดขึ้นในคณะที่ผู้ขอสังกัด ในส่วนของ
คณะกรรมการที่ท าการประเมินจะเป็นคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการที่อยู่ในคณะของผู้ขอที่ท างานการขอ
เมื่อมีการประเมินต้องมีการพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขต่าง ๆซึ่งในส่วนของเงื่อนไข ท่านวิทยากรจะมา
บรรยายให้อาจารย์ทุกท่านฟังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าการประเมินจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง 
แบบไหนขอบเขตอย่างไร ขออนุญาตเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าไปร่วมรับฟัง ท่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการได้แจ้งว่าหากท่านที่เข้าร่วมอบรมจนครบเวลาจะได้ลงทะเบียนและขึ้นท าเนียบเป็นผู้ตรวจ หรือผู้
ประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นผู้ประเมินการสอนในระดับคณะได้ การจัดโครงการจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ 
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น  
 
                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                      4.18 แผนการจัดโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 
2566         
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งแผนการจัดโครงการ
แนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทางรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ร่วม
ประชุมกับทางส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องของแผนการจัดการแนะแนวเชิงรุกโดยส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้มีแผน 7 รูปแบบดังนี้ 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประสานมายังคณะฯอีกครั้ง เพ่ือให้การด าเนินเป็น

ตามแผน ทางคณะฯมโีครงการประมาณ 2 โครงการ คือโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะน า
หลักสูตรน าเสนอหลักสูตร 2.จัดค่าย open house หรือการจัดให้เยาวชนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้การจัด
แบบ on-site จะให้นักเรียนเข้ามาจัดกิจกรรมในคณะฯซึ่งตรงนี้น่าจะได้ผลดีกว่าการจัดแบบออนไลน์แบบในปี
ทีผ่่านมา         
                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
           4.19 การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา   
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการรับรองคุณวุฒิเพ่ือ
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทางส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือมาที่มหาวิทยาลัยเรื่องการรับรองคุณวุฒิเพ่ือ
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ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหน่วยงานที่มีชื่อ ก.ค.ศ.ซ่ึง
ได้รับรองหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นจ านวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ ซ่ึง 3 หลักสูตรถือว่าเป็นหลักสูตรที่ขาดแคลนและสามารถไปสอบบรรจุครู 
หลักสูตร วท.บ.สามารถเป็นครูได้แต่ว่านักศึกษาต้องไปอยู่ในโรงเรียนก่อน โดยเป็นครูอัตราจ้างตามสัญญาจ้าง 
ทางผู้อ านวยการโรงเรียนจะส่งครูไปเรียนเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู 1 ปี  จึงสามารถสอบบรรจุเป็นครูได้ 
หลักสูตรที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นเลยรับรองให้เป็นครูได้ถือว่าเป็นสาขาขาดแคลน ณ ปัจจุบันนี้  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.20 การรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ. 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการรับรองคุณวุฒิจาก
ส านักงาน ก.พ. ซึ่งในส่วนของส านักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือแจ้งหลักสูตรที่มีการปรับปรุงและมีการรับรองคุณวุฒิ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งในส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหลักสูตรสาขาวิชาที่รับรอง จ านวน 2 
หลักสูตร รับรองในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คือ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 ได้รับการรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ส่วนหลักสูตรใดที่ยังไม่
ผ่านการรับรองหรือผ่านการรับรองเพ่ิมเติมแล้วทางฝ่ายวิชาการขอประสานกับทางส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อขอข้อมูลจะมาแจ้งให้ในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.21 ขอความร่วมมือน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ของส านักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้ใน       
สถาบันอุดมศึกษา 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขอความร่วมมือน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ของส านักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมี
หนังสือมาถึงมหาวิทยาลัย โดยส านักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือให้แทรกเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์
ต่อต้านทุจริต โดยหัวข้อดังนี้ 1.เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Disruption) 2. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 3. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ าและน้ าบาดาล ซึ่งจากที่ประชุมทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เล็งเห็นว่าในส่วนของหัวข้อที่
ได้มีการส่งมาถึงมหาวิทยาลัย หัวข้อที่ 1 ทาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าจะเป็นในส่วนของสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สอบถามไปยังทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ชี้แจงว่ามีรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องจะแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การต้านทุจริตเข้าไป
อาจจะเป็น Part หนึ่งหรือบทหนึ่งให้มีร่องรอยว่าได้มีการด าเนินการในส่วนนี้ ส่วนของหัวข้อที่ 2 และท่ี 3 คือ
การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพิทักษ์ทรัพยากรน้ าและน้ าบาดาล ในส่วนนี้คาดว่าน่าจะเป็นของสาขา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจต้องมีการประชุมประธานหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชา GE เพ่ือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลงไปด้วย  
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        มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.22 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่2/2565 
        นายยอดชาย สายทอง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีแจ้งผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่2/2565 จ านวนลูกจ้างท้ังหมด 9 ท่าน  ได้เกณฑ์ระดับดีเด่นจ านวน 
2 ท่าน เกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 4 ท่าน เกณฑ์ระดับดี จ านวน 2 ท่าน เกณฑ์ระดับปรับปรุง จ านวน 1 ท่าน 
โดยรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีแจ้งว่าในเกณฑ์ระดับดี จ านวน 2 ท่าน ต้องมีการเพ่ิมภาระ
งานให้เหมาะสมในการจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ในส่วนเกณฑ์ระดับปรับปรุง จ านวน 1 ท่าน ควรมีข้อ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานและตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ในรอบปีงบประมาณ 2566 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ มอบรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี ก ากับติดตามการด าเนิน

จัดหาภาระงานเพ่ิมเติมให้เหมาะสมและปรับปรุงการด าเนินงานให้กับลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้ภาระงานครบใน
รอบการประเมินในปีถัดไป 

 
4.23 สรุปและติดตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T ระยะที่ 2) 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศแจ้งสรุป

และติดตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T ระยะที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับความผิดชอบทั้งหมด 23 ต าบล ซึ่งด าเนินการสู่เดือนที่ 3 กรกฎาคม -
กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการถอดบทเรียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ทางฝ่ายแผนจะมี
บันทึกแจ้งมีแบบฟอร์มให้ด าเนินการสรุปรวมด าเนินการของคณะวิทย์ฯ 23 ต าบล รวมสรุป ขอบคุณต าบล 
น้ าเฮี้ย รวมสรุปถอดบทเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบต าบล คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง แลผู้จ้าง
งาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เข้าไปพูดคุยในเรื่องของการบริการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์  สรุปและติดตามของ
คณะวิทย์ฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละต าบลให้ด าเนินการท าวีดีโอ ผลิตภัณฑ์ละ 1 วีดีโอความยาวประมาณ        
10- 15 นาที ซึ่งทางคณะวิทย์จะรวบรวมในส่วนของทางคณะวิทย์ฯ ต่อไป คลิปวีดีโอเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น คือในส่วนของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะมีลิงค์  C05 เผยแพร่ต่อสาธารณชน ว่าสาขาไหนท าอะไรบ้างหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและเกิดผลผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง ฝากแจ้งอาจารย์ประจ าต าบลทุกท่านจัดท าคลิปวิดิโอ 

 
                  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.24 ชมรมถันรักรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์แจ้ง
ชมรมถันรักรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ในการสอนอบรมในการตรวจเต้าด้วย
ตัวเอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาหมู่บ้าน ต าบลวังซอง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
กลุ่ม อสม. 200 คน สอนในการบันทึกข้อมูลการตรวจเต้านมด้วยตัวเองในแอพพลิเคชั่น Application BSE
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การสอนตรวจเต้าด้วย
ตัวเอง ลง application จ านวน 250 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2565 ของกลุ่มสตรี บ้านวังซอง 
ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 9 จ านวน 180 คน ด าเนินการไปแล้วของชมรมในของปี 
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2565 ท่านรองฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเพ่ิมเติมถ้าส าหรับเทอมหน้าตั้งเป้าไว้ คือจะจัดการตรวจให้บุคลากร
ภายในมหาลัย และนักศึกษาทุกคณะทั้ง 5 คณะ ประมาณเดือนพฤศจิกายน รองกิจกรรมนักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนสื่อการสอนตรวจเต้านมโมเดลจ านวน  40 เต้า คณะสามารถลงปฏิบัติการในการสอนตรวจเต้า
ครั้งนึงจ านวนผู้อบรมไดจ้ านวนมากต่อครั้งในการอบรม 
 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
           5.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศแจ้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี (2566-2570) ซึ่งในการจัดแผนคณะวิทย์ฯได้ด าเนินการจัดท าในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 
ที่จังหวัดชลบุรี ภาพรวม 1. ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม 2.ปณิธาน น้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.เอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 4.อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน 5. วิสัยวิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิจัย มุ่งสู้การพัฒนาท้องถิ่น 6. พันธกิจ ก าหนดพันธกิจคือ 1. ผลิต
บัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสูงวิชาชีพ 2. วิจัยค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น     3.บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท้องถิ่นและ 5. พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 7. ค่านิยม คือ 1.มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 2.เชิดชูคุณธรรม 3.ท างานเป็นทีม 4.พัฒนาท้องถิ่นและสังคม ส่วนในแผนปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็น 5 
เรื่องดังนี้ 

 1.การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2.พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สู่การสร้างมูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น 
3.การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น 
5.การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

    
                 มติที่ประชุม เห็นชอบ คณะกรรมการร่วมพิจารณาถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือข้อแก้ไข
ในแผนสามารถแจ้งได้ที่รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศหรือได้ที่คุณเพชรรินทร์ สีตะระโส     
เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
    
 5.2 ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ.2556                                     
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งข้อบังคับ ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ.2556 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหาร
หลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยทางฝ่ายวิชาการจะด าเนินการออกค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการรบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของทุกหลักสูตรสาขาวิชา เนื่องจากได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรใหม่ในบางหลักสูตรสาขาวิชา มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประธานหลักสูตรใหม่ และให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อบังคับให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน 
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เพ่ือให้ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ต่อไป 
                                    

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาข้อบังคับ ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา โดยทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมีข้อเสนอแนะให้ทางรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผลักดันร่วมกับมหาวิทยาลัย ต่อไป และให้หลักสูตร
สาขาวิชาตรวจสอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ถ้ามีข้อแก้ไข
สามารถแจ้งได้ที่คุณสุกญัญา ทับทอง เพ่ือด าเนินการต่อไป 
           
                5.3 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2562) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 และหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สป.อว. แล้วนั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ 
ศรีชีวิน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีควสามประสงค์ย้ายหลักสูตรไปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ศรีชีวิน ไปเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม  
           
          มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  หู้เต็ม                      
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ศรีชีวินและมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ด าเนินการส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยฯทราบต่อไป 
 
      5.4 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์            
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ 
หู้เต็ม ลาออกไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ศรีชีวิน เพราะหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปรับปรุง 2559 ยังคงมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62 ตกค้างอยู่จ านวน     
4 ท่าน เพื่อให้หลักสูตรสามารถด าเนินการบริหารหลักสูตรได้ต่อไป  
           
          มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ด า เนินการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชนัญ                       
ศรีชีวิน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม และมอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการด าเนินการส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยฯทราบต่อไป 
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  5.5 การบริหารจัดการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                           นายยอดชาย สายทอง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีแจ้งการบริหาร
จัดการของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
คณบดีขอด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขส านักงานคณบดีอย่างเป็นระบบ เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนราชการ 
จัดองค์กรการท างานใหม่ ในกลุ่มสายงานส่วนราชการในส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่ง
ออกเป็น 4 สายงาน 1.งานบริหารธุรการ 2.งานบริการการศึกษา 3.งานวิจัยและการวางแผน 4.งานศูนย์
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการพัฒนาส านักงานคณบดีให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
 
       มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีด าเนินการบริหารจัดการ
ส านักงานคณบดี โดยให้แจ้งประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าประเด็นการปรับปรุงแก้ไขเข้าที่ประชุมเพ่ือ
รายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป     
 
 

วาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

               6.1 งานวิจัยกับผู้ประกอบการ ปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์
แจ้งงานวิจัยกับผู้ประกอบการ ปี 2564 และ 2565 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์คุณ
เพชรรินทร์ สีตะระโส ท าบันทึกถึงหลักสูตรสาขาวิชาขอข้อมูลอาจารย์ท่านใดที่ท างานวิจัยกับผู้ประกอบการน
ในปี พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2565 หรือผลจากงานวิจัยของคณาจารย์ที่ลงไปพัฒนากับผู้ประกอบการ รบกวน
หลักสูตรสาขาตอบกลับมายังคณะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
   

            มติที่ประชุม รับทราบ 
 

     6.2 ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 (ประเภททุนเรียนดี และ ความสามารถ
พิเศษ) 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาแจ้งทุนอุดหนุน
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 (ประเภททุนเรียนดี และ ความสามารถพิเศษ) ส าหรับทุนอุดหนุน
การศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยฯให้โควตาคณะละ 10 คน โดยปกติงานกิจการนักศึกษาคระวิทย์ จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดล าดับนักศึกษา แต่ในปีนี้คณะวิทย์มีนักศึกษาสมัคร จ านวน 10 คน พอดี ได้แก่ 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 คน หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
คน หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จ านวน 3 คน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
เรียน 1/2565 ผ่านเกณฑ์ท่ีทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนด   
  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น.                                                                                                                  
                                                                                                                         

                                                                                                             
 (นางลักษณ์คณา  กิจจรัส)                                                          (นายยอดชาย สายทอง) 
  จดรายงานการประชุม                                                รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี                                                                                                    

                                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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